

Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư

Nguyễn Xuân Tùng

Diễn Đàn Kitô-Hữu

15.8.2024

1

Trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư là bộ chính sử đầu tiên của của nước ta có ghi chép bài thơ “Nam quốc sơn hà” như sau:

Nam quốc sơn hà Nam đế cư,
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư,
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư”.

Bài thơ này có lẽ xuất hiện vào thời Lê Hoàn chống quân Tống năm 981 hay thời kỳ Lão Tướng Lý Thường Kiệt với chiến lược tiên hạ thủ vi cường, đã đem quân nhà Lý tấn công vào đất Tống phá hủy các cơ sở quân lương thiết bị toan tính xâm lược Việt Nam lần thứ hai vào năm 1077.

Sau các thời kỳ đó, dân dã Việt Nam đã có câu ca dao tục ngữ mộc mạc dễ học dễ nhớ để ghi lòng tạc dạ tưởng nhớ công ơn tiền nhân đã hsinh bảo vệ giang sơn tổ quốc, chống kẻ thù truyền kiếp xâm lược bành trướng Phương Bắc:

“Châu chấu đá xe,
Tưởng rằng chấu ngã
Ai ngờ xe nghiêng”

2

U quốc sơn hà U đế cư

Thế nhưng ngày nay hiện nay, với những kinh nghiệm lâu đời của tiền nhân và thế giới để lại trong lịch sử giữ nước và cứu nước. Dân tộc Ukraine anh hùng cũng đang trong tình trạng quyết liệt chống xâm lược bành trướng Nga Putin. Giống hệt dân tộc Việt Nam đã luôn luôn kiên cường chống kẻ thù bành trướng truyền kiếp Phương Bắc là Trung Hoa thời phong kiến và là Trung Cộng ngày nay. Kể cả vó ngựa Mông Cổ Hốt Tất Liệt đã chinh phục nhiều nước Âu Châu nhưng vẫn không thể nào chinh phục được đất nước dân tộc Việt Nam nhỏ bé ở Đông Nam Châu Á nằm sát bên cạnh.

Cuộc chiến xâm lược Ukraine của Nga Putin ngày 24 tháng 2 năm 2022 dự trù chỉ trong ba (3) ngày là nuốt chửng Ukraine. Hoang tưởng của Putin đã lên tới tột đỉnh khi không đem theo xăng dầu dự trữ cho các loại xe chở quân, vũ khí và thiết giáp; không cả đem theo quân trang quân cụ, thực phẩm khô cho binh lính. Cũng không cử tướng lĩnh nào chỉ huy cuộc chiến xâm lược Ukraine vì Putin muốn tranh hết công lao xâm lược mở mang đế chế Xô Viết về cho cá nhân mình. Sự ngu ngốc chiến thuật chiến lược quân sự đã làm cho Nga Putin thảm bại theo sách lược hoang tưởng của hắn. Vì thế cuộc chiến xâm lược của Nga Putin và

cuộc chiến chống xâm lược của Ukraine đã kéo dài hai năm sáu tháng cho tới ngày nay (24/02/2022-15/08/2024) và vẫn còn đang tiếp tục. Putin hiện nay giống như Tào Tháo mắc nghẹn gân gà, nuốt không trôi mà nhả ra cũng không xong vì tự ái và sợ mất mặt.

Dĩ nhiên Ukraine nhỏ bé còn anh hùng quả cảm kiên trì hy sinh tính mạng chống xâm lược bành trướng Nga Putin cho tới ngày nay là nhờ tình báo, tài nguyên vũ khí của các nước Âu Châu và Khối Liên Minh Phòng Thủ Bắc Đại Tây Dương (NATO) do Mỹ đứng đầu. Nhưng các nước này chỉ hỗ trợ Ukraine đủ mức chống xâm lược Nga Putin một cách nhỏ giọt, để Ukraine đủ cầm hơi hy sinh tính mạng bảo vệ đất nước của họ mà quên hay giả vờ quên đi rằng chính Ukraine cũng đang chiến đấu bảo vệ cho các nước Tây Âu, Đông Âu đã thoát ách thống trị cộng sản Liên Xô năm 1991.

Cho nên thực tế phũ phàng chua chát mà người ta thấy là: Muốn gọi viện trợ của các nước Âu Châu và khối NATO cho Ukraine chống xâm lược Nga là do lòng nhân đạo cũng đúng. Nhưng nếu ngược lại, hu ych toẹt nói rằng: Các nước Âu Châu và NATO đang thuê mướn Ukraine làm lính đánh thuê chống quân xâm lược Nga Putin hộ cho Âu Châu và NATO cũng chẳng sai chút nào!

Vì Âu Mỹ chỉ giúp vũ khí cũ, đã gần hết hạn sử dụng. Chỉ khi Ukraine suy yếu, mất thêm lãnh thổ vì thiếu vũ khí tầm cỡ ngăn chặn quân xâm lược Nga Putin, thì lúc đó Âu Mỹ mới cung cấp thêm vũ khí tầm cỡ cho Ukraine chống quân xâm lược Nga Putin. Nhưng lại ra lệnh cho Ukraine chỉ được sử dụng các loại vũ khí tầm cỡ đó để chống quân xâm lược Nga Putin ở trong phạm vi lãnh thổ Ukraine bị Nga Putin xâm lược mà thôi.

Cấm Ukraine không được phép bắn qua biên giới của kẻ xâm lược để phá hủy quân dụng khí tài chiến cụ, quân lính của kẻ xâm lược đang chuẩn bị sẵn sàng vượt qua biên giới tấn công xâm lược vào lãnh thổ Ukraine. Vì các đại gia sợ cuộc chiến sẽ lan rộng và sợ Putin sẽ thua, sẽ làm mất mặt Putin!

Nhớ lại cuộc chiến Việt Nam Cộng Hòa làm “tiền đồn án ngữ cộng sản cho thế giới tự do” nhưng chỉ được phép phòng thủ chứ không được phép tấn công chỉ vì Mỹ không muốn thắng cuộc chiến tại Việt Nam trong thập niên 60. Chính vì thế Thống Tướng Westmoreland đã chính thức ngỏ lời xin lỗi Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa vì đã bỏ rơi đồng minh theo lệnh cấp trên. Thì nay với cuộc chiến “tiền đồn chống xâm lược bành trướng nga” của Ukraine cũng có thể sẽ bị bức tử như Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa!

Thế nhưng Ukraine còn có cơ may thoát khỏi bức tử như Việt Nam Cộng Hòa vì Ukraine còn có Khối Tây Âu và Đông Âu bắt buộc phải hỗ trợ đến cùng cho Ukraine. Bởi vì nếu Ukraine mất vào tay Nga Putin thì chiến tranh sẽ nhanh chóng lan tràn tới quê hương đất nước của họ. Nếu đã vì thế thì tại sao các nước Âu Châu không đồng lòng can đảm đem quân vào Ukraine chỉ để phòng thủ bảo vệ cho Ukraine và để Ukraine dốc toàn lực quân sự tấn công sâu rộng vào nước Nga. Tạo thế bắt buộc Nga Putin hay Nga không có Putin phải điều đình ngưng chiến, hai bên cùng rút quân về. Rồi sau đó ký hiệp ước hòa bình công chính có lợi cho cả hai bên và toàn thế giới. Thí dụ Ukraine được bảo toàn lãnh thổ. Nga không còn bị thế giới cấm vận và trở lại giao hảo bình thường, cạnh tranh công bằng với thế giới trong vòng luật pháp quốc tế.

Quả thực, trong cuộc chiến chống xâm lược Nga Putin, Âu Châu và Mỹ đã chi viện cho Ukraine hàng ngàn tỷ Euro và Dollar. Nhưng ngược lại các nước Âu Châu và NATO do Mỹ đứng đầu cũng đã đương nhiên được hưởng nhiều mối lợi to lớn có khi hơn cả số tiền chi viện:

2.1- Ukraine đã lột mặt nạ của đế quốc sùng sỏ Nga Putin mà tham vọng của chúng là muốn phục hồi lại Đế Chế Cộng Sản Liên Bang Xô Viết ngày xưa mà các nước chư hầu Đông Âu đã sợ chết khiếp nên muốn hết lòng chống kẻ thù xâm lược Nga Putin đến cùng. Còn các nước Tây Âu quáng gà chưa nếm mùi gian ác quỷ quyệt cộng sản, thì vẫn mù quáng ca ngợi cộng sản là bạn tốt, là đối tác đáng tin cậy, kể cả các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo. Có lẽ phải chờ tới khi các nước các vị quáng gà đó lọt vào tay cộng sản thì họ mới bừng tỉnh và nhận ra là họ đã quá ngu, đã quá ngây thơ tin vào cộng sản!

Giống như giới trí thức Miền Nam, Học giả Vương Hồng Sển đã đặt câu hỏi ở Câu lạc Bộ Phan Đình Phùng năm 1955 mà tôi còn nhớ: Tại sao đất nước đã độc lập mà người Bắc còn di cư vào Nam? Nhưng sau năm 1975 thì chắc Vương Hồng Sển đã thấu hiểu tại sao người Bắc phải lìa bỏ mồ mả tổ tiên, nơi “chôn nhau cắt rốn” để di cư vào Nam.

2.2- Trước cuộc chiến tranh anh dũng chống xâm lược Nga Putin của dân tộc Ukraine thì: Thế giới khiếp sợ Nga Putin 100%. Bây giờ sau hơn hai năm rưỡi Nga Putin vẫn không nuốt được Ukraine mà còn bị Ukraine vượt biên giới phản công vào tận nước Nga và đã tiến chiếm được một ngàn kilomet vuông lãnh thổ của nước Nga, thì bây giờ Âu châu, NATO và thế giới mới bừng tỉnh và khinh thường “con ngáo ộp” Nga Putin. Vì thế, Nga Putin đã “mất cả chì lẫn chài”.

2.3- Vũ khí Âu Mỹ đã chứng tỏ hiệu quả tiên tiến hơn nhiều so với vũ khí Nga Putin cổ lỗ sỹ đã cạn kiệt. Phải đi mua vũ khí của Iran, Bắc Hàn, Trung Cộng. Cho nên mặc dù Thủ Tướng Ấn Độ Naradan đến thăm Putin, ôm nhau thăm thiết. Nhưng cũng đã thầm loan báo hủy bỏ hợp đồng mua vũ khí của Nga!

2.4- Vũ khí của Mỹ hiện nay đắt hơn tôm tươi! Các nước Âu Châu Đan Mạch Thụy Điển, nhất là các nước Đông Âu đua nhau xếp hàng mua máy bay chiến đấu F-35 tiên tiến của Mỹ để thay thế F-16 đã cũ và sẽ nhường tặng hàng chục hàng trăm F-16 cũ cho Ukraine. Đài Loan đã mua vũ khí của Mỹ từ mấy năm nay mà vẫn chưa nhận được vũ khí vì Mỹ sản xuất không kịp. Như vậy là đã có lợi nhiều cho nước Mỹ cả về lợi tức, công ăn việc làm và nhất là danh tiếng xứng đáng đứng đầu thế giới. Chứ không hẳn là Mỹ hoàn toàn chịu thiệt thòi về khoản viện trợ cho Ukraine.

2.5- Cựu Tổng Thống Donald Trump đang có nhiều cơ hội tái thắng cử lần thứ hai và sẽ là tổng thống vĩ đại của nước Mỹ. Và nếu ông giải quyết chấm dứt chiến tranh xâm lược phi nghĩa của Nga Putin và chiến tranh chính nghĩa chống xâm lược của Ukraine một cách công bằng hợp lý cho nước bị xâm lược. Và dùng sức mạnh NATO sẵn có để ép buộc nước xâm lược Nga Putin phải rút quân về nước thì chẳng những Donald Trump là Tổng Thống vĩ đại của nước Mỹ mà còn là vĩ nhân danh nhân của cả thế giới nữa.

2.6- Nhưng giả như nếu Cựu Tổng Thống Donald Trump-JD Vance ép buộc Ukraine phải ngồi vào bàn đàm phán tay đôi với Nga Putin trong tư thế bị lép vế. Giống như lời khuyên Ukraine treo cờ trắng đàm phán với Nga, thì những vị đó thường nói bênh vực kẻ nghèo hèn bị áp bức, bênh vực các nước bị xâm lược chỉ là nói xuông cho xong chuyện. Ước mong các vị có chức tước uy quyền trong xã hội nên có lòng thương xót thật sự trong con tim đáy lòng, vì trong Bát Phúc có viết: “Phúc cho ai có lòng thương xót, vì họ sẽ được thương xót vậy” (Mt 5,7).

2.7- Kể từ ngày có cuộc điện đàm giữa Cựu Tổng Thống Donald Trump Hoa Kỳ đang đứng đầu Liên Danh Tranh Cử Tổng Thống của Đảng Cộng Hòa vào ngày 5/11/2024 sắp tới, với Tổng Thống Volodymyr Zelenskiy Ukraine; mà chẳng ai biết nội dung cuộc điện đàm đó là gì. Nhưng trên thực tế thì thấy Ukraine có vẻ càng ngày càng liều mạng ra sức nỗ lực cố gắng hết

sức chống quân xâm lược Nga Putin để ít bị thiệt thòi khi bị ép buộc phải ngồi vào bàn đàm phán hòa bình với Nga Putin ở thế lép vế. Vì trước khi khởi binh xâm lược Ukraine lần thứ hai, Vladimir Putin đã ngang ngược ký sắc luật sáp nhập thêm bốn vùng lãnh thổ rộng lớn của đất nước Ukraine vào nước Nga một cách phi pháp, bất chấp luật pháp quốc tế.

Sự liều lĩnh tột cùng trong mấy ngày qua chính là nước Ukraine bị xâm lược đã phản công, tiến quân xuyên biên giới xâm nhập vào lãnh thổ Nga và đã chiếm được một vùng lãnh thổ nước Nga tới hơn một ngàn (1000) Ki-lô-mét vuông ở vùng tỉnh Kursk vào ngày 6 tháng 8 bao gồm nhiều khu định cư và hơn 80 thị trấn của Nga. Khiến Nga Putin đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp và rút quân ở các nơi khác đến đối phó với tình hình nghiêm trọng hiện tại. Cũng chưa thấy bọn gia nô lên tiếng dọa nạt sẽ dùng vũ khí nguyên tử chống lại chiến binh quyết tử của Ukraine. Có vẻ như Putin đang lo sợ bị quân lực Nga nhân cơ hội sẽ lật đổ Putin.

Giả dụ như chiến tranh xâm lược Nga Putin sẽ thảm bại và kết thúc trước tháng 11 hoặc tháng 12/2024 thì tình hình nước Mỹ, Khối Âu Châu, NATO và thế giới sẽ biến chuyển như thế nào và ra sao?

Vì thế, để khâm phục và tán dương đất nước dân tộc Ukraine anh hùng chống quân xâm lược Nga Putin và đã quyết tử vượt qua biên giới tấn công vào tận lãnh thổ đế quốc bành trướng xâm lược Nga. Làm cho dân Nga, quân Nga, và cả Putin nếm mùi chiến tranh. Hoảng loạn di tản hàng mấy chục ngàn dân cư và tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Vadymir Putin khiếp sợ vì rất có thể sẽ có đảo chính lật đổ Putin. Hoặc sẽ là cơ hội chín mùi cho các nước bị Nga tàn sát khuất phục như Chechnya nổi dậy đòi độc lập.

Vì thế người viết nghiêm chỉnh xin phép tiền nhân được nhái lại bài thơ “Nam Quốc Sơn Hà” như sau:

“U quốc sơn hà U đế cư,
Tuyệt nhiên định phận tại thiên thư.
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,
Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư”.

Và cũng xin nhắc lại câu ca dao tục ngữ của tiền nhân:

Châu chấu đá xe,
Tưởng rằng chấu ngã
Ai ngờ xe nghiêng!

Nguyễn Xuân Tùng

Diễn Đàn Kitô-Hữu

15.8.2024

www.vietnamvanhien.org

